

## ข่าวประชุมและติดตามงานของหน่วยงานสนองพระราชดำริ

เมื่อวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมี นายสมหมาย วิเชียรฉันท ปลัดจังหวัดนครนายก ประธานในการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

โดย ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ บรรยายแนวทางการสนองพระราชดำริ แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ ๕ ปีที่ห้า (ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๙) กรอบการดำเนินงาน ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม บนฐานทรัพยากร ๓ ฐาน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ อพ.สธ.-จ.นครนายก ในแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า ทาง อพ.สธ. สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริในการทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยให้ทาง อบต. ค้นหาต้นทุนทางทรัพยากรทั้ง ๓ ฐานข้างต้น โดยการประสานงานและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ ช่วยเป็นพี่เลี้ยง และโรงเรียนในท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนช่วยเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงาน “โครงการฐานทรัพยากรท้องถิ่น” เพื่อนำไปสู่การจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตำบล” อีกทั้งจะฝึกอบรมการทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้กับ อบต./เทศบาลตำบล ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิก และยินดีที่จะบรรยายและสร้างความเข้าใจให้กับ อบต. ภายในจังหวัดนครนายก ซึ่ง อพ.สธ. ยอยากให้มีการขึ้นทะเบียนท้องถิ่น เพื่อบันทึกความเป็นเจ้าของและมีสิทธิในการแบ่งปันผลประโยชน์อันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจังหวัดนครนายกมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และมีศักยภาพมาก จึงมีความจำเป็นที่น่าจะมีการสำรวจเพื่อการขึ้นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่นไว้ที่ตำบลนั้น ๆ รวมทั้งทางจังหวัดนครนายกยังมีนโยบายเป็นจังหวัดต้นแบบที่จะพัฒนาเป็นจังหวัดอัจฉริยะ และทาง อพ.สธ. มี website [www.rspg.or.th](http://www.rspg.or.th) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแผนแม่บทและแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. และยังสามารถเสนอให้ทางจังหวัดมีนโยบายสนับสนุนให้ อบต. สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อีกทั้งเสนอให้สนับสนุนให้โรงเรียนภายในจังหวัดสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อที่จะเป็นกำลังให้กับ อบต./เทศบาลตำบล ต่อไป

กล่าวถึงการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ทั่วโลก” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

อีกทั้งยังกล่าวถึงมูลนิธิ อพ.สธ. ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้จัดตั้งมูลนิธิ อพ.สธ. ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเป็นในส่วนของภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนโครงการ อพ.สธ.

## ประมวลภาพกิจกรรม

